



## ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

### เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ รายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ดังกล่าว ศูนย์คุณธรรมได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

#### ๒. วิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิฯ แสดงวิสัยทัศน์และผลงานเด่น พร้อมจัดทำ PowerPoint นำเสนอ กำหนดระยะเวลานำเสนอ ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที (ให้ผู้มีสิทธิฯ จัดส่ง PowerPoint นำเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [recruitment.moralcenter@gmail.com](mailto:recruitment.moralcenter@gmail.com) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

คณะกรรมการสรรหาฯ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยประเด็นสัมภาษณ์อื่นๆเพื่อพิจารณา ประกอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เช่น แนวคิดการสร้างคุณค่าในงาน ประสบการณ์ในสถานการณ์วิกฤติและวิธีการแก้ปัญหา ประสบการณ์การบริหารงานความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถยกระดับสมรรถนะในงาน หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

#### ๒.๒ ให้ผู้มีสิทธิฯ ปฏิบัติตน ดังนี้

๒.๒.๑ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

๒.๒.๒ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๒.๒.๓ การลงทะเบียนรายงานตัว ให้ลงทะเบียนรายงานตัวล่วงหน้าก่อนเวลา สัมภาษณ์ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศอย่างน้อย ๓๐ นาที (ผู้มีสิทธิฯ ต้องรายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์)

หากผู้มีสิทธิฯ ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓ , ๒๐๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [recruitment.moralcenter@gmail.com](mailto:recruitment.moralcenter@gmail.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และวิธีการสอบคัดเลือก ตามความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ เห็นสมควร ผลการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  
ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		เวลาเข้ารับการสัมภาษณ์
๑	นางสาวกมลวรรณ	สิริวัฒนันท์	๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
๒	นายรณฤทธิ์	ศรีอาจ	๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
๓	นางสาวศิริรัติดา	ธรรมรัศดีกุล	๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๔	นายพิรุฬห์	ศิริทองคำ	๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๕	นายณรงค์	ยอดแก้ว	๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

\* การลงทะเบียนรายงานตัว ให้ลงทะเบียนรายงานตัวล่วงหน้าก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที  
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิฯ รายใดสละสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสรรหาฯ จะให้ผู้สัมภาษณ์ในลำดับถัดไป  
เข้ารับการสัมภาษณ์แทน